
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่ 1/2566 

วันอังคารท่ี 12  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายดนัย    สุรามิตร ประธานสภาอบต.ท่าข้าม ดนัย  สุรามิตร 
2 นางประนอม    มากทอง รองประธานสภาอบต.ท่าข้าม ประนอม  มากทอง 
3 นายมานะศักดิ์      พิณวานิช เลขานุการสภาอบต.ท่าข้าม มานะศักดิ์   พิณวานิช 
4 นายธรรมนญู    ยังกิว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ธรรมนญู    ยังกิว 
5 นายไพฤทธิ์    ด าหงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ไพฤทธิ์    ด าหงษ์ 
6 นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ธีรศักดิ์  ศรีชาติ 
7 นายประเสริฐ       เต่าทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ประเสริฐ   เต่าทอง 
8 นายปัญญา  เพชรศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 ปัญญา  เพชรศรี 
9 นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 ปิยะพงษ์  ฟักแฟ 

10 นายถนอมศักดิ์       พนัสนาชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 ถนอมศักดิ์    พนัสนาชี 
11 นายเฉลิมชัย      ชมท่าไม้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 เฉลิมชัย    ชมท่าไม้ 
12 นายสิทธิพงษ์     คชการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 สิทธิพงษ์    คชการ 
13 นายสุทัศน์        ช่วยชูหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 สุทัศน์  ช่วยชูหนู 

 
 

ผูไ้ม่มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4 ลาป่วย 
2 นางณัฐมน  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต. หมู่ 13 ลาป่วย 

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

1 นายปิยวัฒน์    ศรีมาลา นายก  อบต.ท่าข้าม ปิยวัฒน์  ศรีมาลา 
2 นายธวัชชัย    เนตรทองค า รองนายก อบต.ท่าข้าม ธวัชชัย   เนตรทองค า 
3 นายอนันท์  พนัสนาชี รองนายกอบต.ท่าข้าม  
4 น.ส.สโรชิน   เพชรมณี เลขานุการนายก อบต.ท่าข้าม สโรชิน   เพชรมณี 
5 นายสิทธิชัย  ค าหอม ปลัด อบต.ท่าข้าม  
6 นางสาววาสนา  วระดิษฐ ผู้อ านวยการกองคลัง  
7 นางสาววรรณนภา  แสงสว่าง หัวหน้าส านักปลัด  
7 นางสาวชวาลา  ยังเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
8 นายภักดิ์พงษ์  อินทนา นายช่างโยธา  
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เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น.  
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช   เมื่อท่ีประชุมพร้อม นายมานะศักดิ์  พิณวานิช  เลขานุการสภาฯ เชิญนายเฉลิมชัย 
เลขานุการสภาฯ ชมท่าไม้  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14  จุดธูปเทียนและกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และเชิญ

นายดนัย  สุรามิตร  ประธานสภากล่าวเปิดการประชุม   
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายดนัย สุรามิตร แจ้งนายไพฑูรย์  ธรรมเสนา  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 4 ขอลาป่วย 
ประธานสภาฯ   นางณัฐมน  เต่าทอง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 13  ขอลาป่วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งท่ีแล้ว 
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช   เลขานุการสภาฯ เนื่องจากการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งท่ี 1 ครั้ง 2 ครั้งท่ี 3   

ทางสมาชิกได้รับเอกสารรายงานการประชุมไว้แล้ว  จึงขอมติรับรองรายงานการ
ประชุม 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องด่วน 
นายดนัย  สุรามิตร เนื่องจากเรื่องด่วนไม่มีสมาชิกท่านใดส่งเอกสารมาถึงประธาน แต่ประธานอนญุาตให้
ประธานสภาฯ  เสนอเรื่องด่วนด้วยวาจาได้ 
 

นายปัญญา  เพชรศรี เรื่องชุมชนทุ่งไผ่  ถังกรองแตกรั่ว จึงขอให้ทางผู้บริหาร อนุมัติเครื่องกรองชุดใหม่ให้ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 8 
 

นายธีรศักดิ์  ศรีชาติ ถังประปาบริเวณสระน้ า ช ารุด ขอก่อสร้างถังประปาใหม่แบบแชมเปญ 18-20 ลบ.ม.
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5 พร้อมปั๊มน้ า 
 

นายสิทธิพงษ์  คชการ ถนนสายราษฎร์พัฒนา-สระโรงเช็ค ช ารุดเสียหาย ขอซ่อมแซมถนนราษฎร์คีรี-นาจันทุ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14   ถูกน้ ากัดเซาะเสียหายขอซ่อมแซม 
 

นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู ถนนเกษตรอาสา  น้ าเซาะช ารุด ขอซ่อมแซม 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15 
 

นายประเสริฐ  เต่าทอง ถนนลูกรังช ารุดเกือบทุกเส้น  ขอซ่อมแซม 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7 
 

นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี     ท่อสูบน้ า-จ่ายน้ าประปาเกษตร ช ารุด  ช่วยหาแนวทางแก้ไขให้ด้วย 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 
 

นายดนัย  สุรามิตร ตอบนายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี   ว่าถ้าเงินกลุ่มเพียงพอให้ใช้เงินของกลุ่มประปา
ประธานสภาฯ  เกษตรก่อน  แต่ถ้าเกินภาระกลุ่ม  ฝากผู้บริหารดูแลด้วย 
 

นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์ ถนนสายนาพาง  ช ารุด  ขอซ่อมแซม 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3 
 

นางประนอม  มากทอง สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1  ถนนลูกรังช ารุดทุกสาย  ขอซ่อมแซม 
(รองประธานสภาฯ) 
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นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ  ถามท่านนายกจะตอบเรื่องด่วนก่อนหรือจะตอบทีเดียว 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา ขอตอบเรื่องด่วนก่อน 
นายกอบต.ท่าข้าม  -  หมู่ 8 ให้ช่างด าเนินการแล้ว รอตัวเงินเพื่อท างานให้แล้วเสร็จ 

-หมู่ 15 แกละหมู่ 11  ทางกองช่างได้ด าเนินการแล้ว 
ในส่วนถนนทุกสายทุกหมู่ขณะนี้รถเกรดท างานท่ีหมู่     และจะไปท าต่อท่ีหมู่ 7 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   6.1  การรับมอบโครงการงานทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 1,310 กม.   

บ้านดินก้อง หมู่ที่ 10 จากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 46 ส านักงานพัฒนาภาค 4  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายดนัย สุรามิตร ถนนเส้นนี้ขอให้นายกด าเนินการเป็นทางหลวงท้องถิ่น จ ากัดน้ าหนักเพื่อจะได้ไม่เกิด
ประธานสภาฯ  ความเสียหาย   และขอมติ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 12  
   งดออกเสียง 1     ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
   6.2  ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย รายนางสาวทัศนีย์  นิ่มสุวรรณ  ยื่นค าร้องขอต่อ
ใบอนุญาตดูดทรายในบริเวณคลองรับร่อ หมู่ 4 ต าบลท่าข้าม 
นายดนัย  สุรามิตร สภานี้มีคณะกรรมการกิจการสภาในทุกๆ ฝ่าย  ประสานงานเพื่อช่วยกันท างานได้ 
นายสิทธิพงษ์  คชการ ผมเป็นคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแต่ไม่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายบริหารเพื่อช่วยท างาน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14 แต่คงไม่มีผลใด ๆ 
นายธวัชชัย  เนตรทองค า  รองนายกอบต.ท่าข้าม   ได้เชิญสมาชิกหมู่ 4 ลงส ารวจแล้ว 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้อนุญาตดูดทราย  12  
   ไม่เห็นชอบ  - 
   งดออกเสียง  1   ประธานสภา 
   6.3  ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 2567 
นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15  เสนอ  4 สมัย 
   ผู้รับรองดังนี้   1.  นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้   สมาชิกอบต.หมู่ 12 
     2.  นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7 
     3.  นายถนอมศักดิ์   พนัสนาชี สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 
นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14   เสนอสมัยสามัญครั้งท่ี 1 เป็นวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2567 
   ผู้รับรองดังนี ้ 1.  นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12 
     2.  นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9 
     3.  นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 
นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9 เสนอสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 เป็นวันท่ี 1 พฤษภาคม 2567 
   ผู้รับรองดังนี ้ 1.  นายสิทธิพงษ์  คชการ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14 
     2.  นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11 
     3.  นายประเสริฐ  เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7 
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นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11  เสนอสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  วันท่ี 16 สิงหาคม 2567 
    ผู้รับรองดังนี ้ 1. นายประเสริฐ   เต่าทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7 
     2.  นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 12 
     3.  นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู  สมาชิกสภาอบต.หมู่ ท่ี 15 
นายปิยะพงษ์  ฟักแฟ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9   เสนอสมัยสามัญ สมัยท่ี 4  วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2567 
   ผู้รับรองดังนี ้ 1. นายไพฤทธิ์  ด าหงษ์           สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3 
     2. นายธรรมนญู   ยังกิว  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2 
     3. นายสิทธิพงษ์   คชการ  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14 
ระเบียบวาระท่ี 7 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ 
นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14  แจ้งไฟฟ้าส่องทางตามซอยดับอีกแล้ว  ช่วยซ่อมแซมด้วย 
นางประนอม  มากทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1    ในเรื่องการซ่อมแซมถนนพอเอาหินไปลงแล้ว ไม่ได้บดอัด

ท าให้ถนนหลุดร่อน ขอแก้ไขด่วน 
นายมานะศักดิ์  พิณวานิช   สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6  ขอไฟส่องทางเพิ่มเติมฝ่ังนาจันทุ จากบนล้อมถึงแยก 

หนองหอย จ านวน 5 จุด เนื่องจากถนนเส้นนี้ยังไม่มีไฟส่องทาง 
นายถนอมศักดิ์  พนัสนาชี    สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11  ขอหารือเรื่องรถเกรดจะท าไปทีละหมู่บ้านหรือจะ

ด าเนินการเส้นท่ีช ารุดมากและมีผู้ใช้ถนนมากก่อนดี 
นายสิทธิพงษ์  คชการ   สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี 14  อยากให้ด าเนินการท าเส้นท่ีจ าเป็นใช้งานก่อน 
นางประนอม  มากทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1  แล้วฝ่ายบริหารจะเลือกอย่างไรว่าเส้นไหนจ าเป็นก่อน 
นายสิทธิพงษ์  คชการ สมาชิกสภาอบต.หมู่ 14  เลือกตามท่ีใช้งานมาก บางเส้นไม่ค่อยได้ใช้ 
นายสุทัศน์ ช่วยชูหนู  สมาชิกสภาอบต.หมู่15 ขอหินเพื่อเอาไปวางเรียงบริเวณทางดูดประปาอุปโภคบริโภค 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม เรื่องการแก้ไขเกรด-บด-อัด เอาท่ีส าคัญก่อนก็ได้ แต่จะย้ายรถบด

ล าบากพอสมควร 
นายสิทธิพงษ์  คชการ ขอเส้นท่ีล าบากก่อน 
นายดนัย  สุรามิตร เสนอว่ามาคุยกันก่อนว่าจะท าเส้นไหนดี หมู่ละเส้นก่อน เพราะถนนลูกรังในแต่ละหมู่

ไม่เท่ากัน 
นายสุทัศน์  ช่วยชูหนู สมาชิกสภาอบต.หมู่ 15  อยากให้ผู้บริหาร สมาชิก กองช่างลงส ารวจก่อน 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.  ขอให้สมาชิกส ารวจมาเลย 
นายดนัย  สุรามิตร ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกส ารวจแล้วรวบรวมผ่านมาทางเลขานุการสภาเลย 
นายปิยวัฒน์  ศรีมาลา นายกอบต.ท่าข้าม ระเบียบเงินทุนส่งเสริมกิจการอบต.หลังวันท่ี 28 ธันวาคม 2566 

คาดว่าน่าจะลงตัว 
นายดนัย  สุรามิตร กล่าวปิดการประชุมเวลา 14.00 น. 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

    ลงช่ือ  ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 (นายมานะศักดิ์  พิณวานิช) 

    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

ลงช่ือ    ประธานท่ีประชุม                   
         (นายดนัย  สุรามิตร) 

                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภานี้แล้ว  เมื่อวันท่ี ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๖      

 
 

         (ลงช่ือ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายสิทธิพงษ์  คชการ) 
                                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 14 

(ลงช่ือ)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
             (นายไพฑูรย์  ธรรมเสนา)                                                    
                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  4                   
                                        
 

 (ลงช่ือ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                (นายเฉลิมชัย  ชมท่าไม้) 
                                                            สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12                                       

  
                                  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามได้รับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

                           
       (นายดนัย  สุรามิตร) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
 
       
 
 
 
 


